

**สำเนา**

**บันทึกรายงานการประชุมสภา  
สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่**

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่  
สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเฉลิมพร พุฒนาค	ประธานสภา อบต.	เฉลิมพร พุฒนาค	
๒	นายเกียรติศักดิ์ คงทน	รองประธานสภา อบต.	เกียรติศักดิ์ คงทน	
๓	นางทวี ศรีสุนทร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	ทวี ศรีสุนทร	
๔	นายอำนาจ ภูมรินทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	อำนาจ ภูมรินทร์	
๕	นางฉัญวรัตน์ เ่งาลี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	ฉัญวรัตน์ เ่งาลี	
๖	นายสุรินทร์ หลวงทิพย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	สุรินทร์ หลวงทิพย์	
๗	นายอานนท์ แก่นสาร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	อานนท์ แก่นสาร	
๘	นายล้วน บุคชะลา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ล้วน บุคชะลา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจักริน มงคล	นายก อบต.	จักริน มงคล	
๒	นายประดิษฐ์ เรือนอ่อน	รองนายก อบต.	ประดิษฐ์ เรือนอ่อน	
๓	นายเสนาะ สุธะนา	รองนายก อบต.	เสนาะ สุธะนา	
๔	นางนันทพร คงทน	เลขานุการนายก อบต.	นันทพร คงทน	
๕	นายชฎากร วารินสะอาด	เลขานุการสภา อบต.	ชฎากร วารินสะอาด	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมเลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภา ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยใหญ่ สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๔  
ประธานสภา อบต. ให้เลขานุการสภา อบต. ได้สรุปรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เลขานุการสภา อบต. สรุปรายงานการประชุมสภา อบต. แล้วให้ สมาชิก แก่ไข  
**ที่ประชุม** ไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องกระทู้ถาม  
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
**๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**  
ประธานสภา. ให้ประธานกรรมการแปรญัตติชี้แจง  
ประธานกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยไม่มีผู้เสนอแปรญัตติเพิ่มเติม และที่ประชุมมีมติยี้ดตามร่างของคณะผู้บริหาร เห็นว่าเหมาะสมแล้ว  
ประธาน ไม่มีผู้แปรญัตติและอภิปรายเพิ่มเติม จึงผ่านวาระที่ ๒ และขอมติเพื่อให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๓  
**ที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์ในการเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ และให้นำเสนอนายอำเภออนุมัติเพื่อประกาศใช้ต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องที่เสนอใหม่  
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๖** เรื่องอื่น ๆ  
นายก อบต. จากการเปิดศูนย์พักคอยและศูนย์กักกันประจำตำบลห้วยใหญ่ ที่ผ่านมามีผู้เข้ามาในศูนย์พักคอยจำนวน ๓ ราย ขณะนี้ได้นำส่งโรงพยาบาลสนามหมดแล้ว จึงไม่มีผู้อยู่ในศูนย์พักคอยตั้งแต่วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ส่วนศูนย์กักกัน ยังไม่ได้รับผู้ใดเข้าแต่อย่างใด สถานการณ์การเกิดโรค COVID-๑๙ ขณะนี้สถานการณ์ยังมีการระบาดอยู่ และมีการเข้ามาของผู้ที่ไปประกอบอาชีพต่างพื้นที่ได้ขอลงมายังพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่จำนวนมาก จึงทำให้การเฝ้าระวังจึงต้องมีการเข้มงวดตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดนครสวรรค์ และยังคงคอยรับฟังข่าวสารจากทางราชการ เพื่อนำไปสู่การควบคุมโรคไม่ให้ระบาดในพื้นที่ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องมีการกักกันโดยศูนย์ประจำตำบลทุกคน เพื่อลดการระบาด ทั้งนี้การเข้าพื้นที่ต้องประสานกับ รพ.สต.ในพื้นที่ก่อนทุกคน  
**ที่ประชุม** รับทราบ  
นายก อบต. การแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะแหล่งน้ำสำหรับผลิตประปาบ้านสระงามตอนนี้ น้ำในสระที่ตั้งของเครื่องสูบน้ำได้แห้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างการขุดเอาตะกอนดินออกเพื่อให้ น้ำจากอีกสระไหลเข้ามาในพื้นที่สูบน้ำ แต่ถ้าหากยังไม่มือน้ำเข้าปริมาณน้ำสำหรับการผลิตประปา คาดว่าใช้ได้อีกประมาณ ๒ เดือน จึงต้องหาวิธีเติมน้ำลงสระประปา หากไม่มีฝนตกในพื้นที่อาจต้องขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้ำสำหรับเพื่อนการทำน้อาเภอชุมแสง ด้วยการสูบน้ำจากแม่น้ำน่าน ผ่านคลองส่งน้ำ แล้วใช้เครื่องสูบน้ำของประชาชนในพื้นที่หรือขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อสูบน้ำเข้าสระประปาต่อไป ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  
**ที่ประชุม** รับทราบ

ประธาน กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสั่งปิดประชุม  
เลิกประชุม ๑๐.๑๐ น.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(ลงชื่อ) อานนท์ แก่นสาร ประธานกรรมการ  
(นายอานนท์ แก่นสาร)  
(ลงชื่อ) - กรรมการ  
(นางธัญวรัตน์ เ่งาลี)  
(ลงชื่อ) ล้วน บุคชะลา กรรมการ  
(นายล้วน บุคชะลา)

ลงชื่อ ชฎากร วารินสะอาด  
(นายชฎากร วารินสะอาด)  
เลขานุการสภา อบต.ห้วยใหญ่/ผู้บันทึก